
 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1/2559 
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
............................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายค า  บรรดาศักดิ์ 
นายนิติชา  กล้าหาญ 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ 
นายอาคม  บรรดาศักดิ์ 
นายเกียรติชัย  ช่างปลูก 
นายชาญชัย  โต๊ะไธสง 
นายทองคุณ  ไปไหน 
นายหวั่น  กุลวงศ์ 
นายราชันย์  จันทร์วัน 
นายชาญชัย  พันอินจ่อง 
นางปราณี  สมนอก 
นายอ่อน  บุญสวาย 
นายพิสิทธิ์  โหมดนอก 
นายณัฐวุฒิ  การชงัด 
นางนริสรา  บุษย์ศรี 
นางลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
นายพงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 

ค า  บรรดาศักดิ์ 
นิติชา  กล้าหาญ 
สุกัญญา  บัวส าราญ 
อาคม  บรรดาศักดิ์ 
เกียรติชัย  ช่างปลูก 
ชาญชัย  โต๊ะไธสง 
ทองคุณ  ไปไหน 
หวั่น  กุลวงศ์ 
ราชันย์  จันทร์วัน 
ชาญชัย  พันอินจ่อง 
ปราณี  สมนอก 
อ่อน  บุญสวาย 
พิสิทธิ์  โหมดนอก 
ณัฐวุฒิ  การชงัด 
นริสรา  บุษย์ศรี 
ลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
พงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวรากร  เขียนนอก 
นางสาลินี  บุดดาวงค์ 
นายกิตติ  กิ่งแก้ว 
นายวิทยาธร บุญสวาย 
นายสุทิน พลเมืองดี 
นางสาวกรรณิกา วงศ์ราชา 
นายมานะ ศิลป์ประกอบ 
นางพิมพ์ณดา  พืชมาก 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ 

รองนายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 

เลขานุการนายก อบต.โพนทอง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

วรากร  เขียนนอก 
สาลินี  บุดดาวงค์ 
กิตติ  กิ่งแก้ว 
วิทยาธร บุญสวาย 
สุทิน พลเมืองดี 
กรรณิกา วงศ์ราชา 
มานะ ศิลป์ประกอบ 
พิมพ์ณดา  พืชมาก 
ลิขิต ประยูรสิงห์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายดุสิต ขาวดี 
นางสุเนตร ประยูรสิงห์ 
นางสาวนงค์ฤทธิ์ ดีสวน 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ดุสิต ขาวดี 
สุเนตร ประยูรสิงห์ 
นงค์ฤทธิ์ ดีสวน 
 

 

 
   เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุ มแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา   
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ มอบหมายรองประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระ 
รองประธานสภาฯ 1.1 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรม 9 ลักษณะ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 

2559 ดังนี้ 
 1.งานเทศกาลระดับประเทศ ได้แก่ ลอยกระทง คริสต์มาส ปีใหม่  
  2.งานเทศกาลระดับจังหวัด ได้แก่ งานกาชาด เทศกาลผีตาโขน   
 3. งานส่งเสริมเศรษฐกิจระดับจังหวัด อ าเภอท้องถิ่น เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน 

ประเพณชีนวัว  
 4.งานรื่นเริงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ลิเก ล าตัด ดนตรี มหรสพ           การ

ประกวดต่างๆ  
 5. กิจกรรม สถานบันเทิงต่างๆเช่น ไนต์คลับ ผับ บาร์  
 6. กิจกรรมที่จัดภายในโรงแรม เช่น การจัดประชุมสัมมนา การเลี้ยงสังสรรค์  
 7. การแสดงคอนเสิร์ต   
 8.งานตามประเพณีวัฒนธรรม เช่น ผ้าปุา กฐิน งานมงคลสมรส งานบวช  
 9. งานแข่งขันกีฬาทุกระดับและกองเชียร์ 
 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทั้ง 9 ประเภท นี้ สามารถจัดได้ตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ย. 2559 นี้   

เป็นต้นไป โดยผู้จัดงานต้องพิจารณาตามความเหมาะสมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบั งคับท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ต้องคอยให้ค าปรึกษา
หารือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การใช้พื้นที่การจัดงานนั้นเป็นไปตามความเหมาะสม 
สอดคล้องวัฒนธรรมแต่ละพ้ืนที่ ส่วนการจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์นั้น สามารถ
ด าเนินการได้ตามปกติ โดยผู้ที่รับผิดชอบพิจารณารายการต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ควรสอดแทรกรายการที่ให้ความรู้ สาระต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต      
ไว้ด้วย 

 - ส่วนกรณีท่ีให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไว้ทุกข์มีก าหนด 1 
ปี นั้น ก็ขอให้คงไว้เช่นเดิม แต่ในส่วนของประชาชน และนักท่องเที่ยว นั้น ขอให้
พิจารณาตามความเหมาะสม  

 - และตามที่มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรีให้ลดธงครึ่งเสาเป็นระยะเวลา 30 วัน
ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2559 นั้น จะครบก าหนดในวันที่ 12 พ.ย. 2559 นี้ ดังนั้น 

 
        /ในวันท าการราชการ....... 
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  ในวันท าการราชการ คือวันที่ 14 พ.ย. 2559 จะเป็นวันแรกท่ีชักธงเต็มเสาเช่นเดิม         
ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ าว่า เรื่องต่างๆ ที่ต้องด าเนินการนั้น ขอให้ทุกภาคส่วน ค านึงว่า
ขอให้ด าเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และขอความร่วมมือพิจารณาตามความ
เหมาะสมทุกประการ 

 1.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
นาปี ปีการผลิต 2559/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ    
หรือ นบข. นัดพิเศษในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไ ด้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ า
ว่าการประชุมนบข .นัดพิเศษได้มีม ติให้เพ่ิมเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ในส่วนของข้าวหอมมะลิ โดยเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ   จะได้รับเงินทั้งสิ้น 13,000 บาทต่อตัน โดยเป็นการเพิ่มเติมเงิน
ช่วยเหลือและสนับสนุนชาวนาในการเก็บเกี่ยวและพัฒนาคุณภาพข้าวตันละ 2,000 
บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ทั้งเกษตรที่เข้า
ร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก จากเดิมที่มติ นบข .ได้อนุมัติเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรอยู่ที่ตันละ 11,000 บาท  ซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินทางด้าน
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์กา รเกษตร หรือ ธ .ก.ส. จะเป็นผู้ด าเนินการ 
ทั้งนี้ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ ธ .ก.ส. สามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร
ออมสินและธนาคารอ่ืนๆมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์2560 

 โดยชาวนาจะได้รับเงินทั้งสิ้น ตันละ 13,000 บาท ส าหรับชาวนาที่มียุ้งฉาง แยกเป็น 
   1. ราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท ธ.ก.ส. รับจ าน าที่ตันละ 9,500 บาท 
 2. เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ตันละ 2,000 บาท 
 3. เงินค่าข้ึนยุ้งและเก็บรักษา ตันละ  1,500 บาท รวม ตันละ  13,000 บาท         

และ ส าหรับชาวนาที่ไม่มียุ้งฉาง ตันละ 11,500 บาท แยกเป็น 
   1. ราคาเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ ตันละ 11,000 บาท ธ .ก.ส. รับจ าน าที่ ตันละ     

9,500 บาท 
  2. เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ตันละ 2,000 บาท       

รวม  ตันละ   11,500  บาท  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559) 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ช่วยกันตรวจสอบรางานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามี    
ข้อความใดขาดตกบกพร่อง ที่จะแก้ไขหรือไม ่เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมค รั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ 3.1 เรื่อง การแก้ไขปัญหาอุทกภัยต าบลโพนทอง ขอเชิญ นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 ผู้ยื่นกระทู้ถามได้อภิปราย 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก จากเหตุการณ์ท่ีผ่านมา ช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลาประมาณ 2 ทุ่ม ถึง 8  
(ส.อบต.ม.10) โมงเช้า เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา ประมาณ 13 ชั่วโมง ท าให้ในพื้นที่ 
 
        /ต าบลโพนทอง……. 
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  ต าบลโพนทอง เกิดวิกฤตอย่างหนัก  ปกติน้ าจะมาในช่วงฤดูน้ าหลาก ต้นข้าวที่     
โดนน้ าหลาก ไม่นานก็กลับมาเหมือนเดิม แต่ในปีนี้ ในพ้ืนที่อ าเภอสีดา ได้เกิด
อุทกภัยทั่วทั้งพื้นท่ี โดยเฉพาะบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ซึ่งต้นข้าวก าลังออกผลผลิต
เต็มที่รอการเก็บเกี่ยว ต้อง เสียหายเกือบทั้งหมด ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา และขอเสนอแนะแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา 
กรณีท่ีน้ ามามาก ควรจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ประเด็นที่ 1 เก็บภาพและข้อมูล
ต่าง ๆ รวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นหนังสือเพ่ือถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้           
เพ่ือการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต ประเด็นที่ 2 หลังจากน้ าลด 
ปัญหาการสัญจรไปมาไม่สะดวก บ้านหนองพลวง หมู่ 10 เจอวิกฤตเส้นทางเข้า
หมู่บ้านช ารุดเสียหายมาก ต้องใช้งบประมาณมาก ต้องขอให้ทาง อบต . ได้ประสาน
ของบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ถ้าการแก้ไขในเบื้องต้น ถ้า อบต .    
มีงบประมาณก็ขอให้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้ก่อน ประเด็นที่ 3 คู คลอง น้ า ต่าง ๆ 
บล็อกคอนเวอร์สที่เสียหาย อยากให้ด าเนินการแก้ไข โดยเฉพาะ คู คลอง หนองเดิ่น
ที่ต่ าลง และปัญหาน้ าหลากบริเวณศาลปูุตา ที่ทาง อบต . ได้ไปแก้ไขปัญหา เ มื่อน้ า
ลดลง ก็อยากให้หาวิธีแก้ไขปัญหาให้ถาวร ในบริเวณท่ีขุดออก ก็ต้ องไปแก้ไข        
ให้เหมือนเดิม ประเด็นที่ 4 อยากทราบรายการเยียวยาให้กับประชาชนที่ถูกน้ าท่วม 
ถ้าทาง อบต . ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเยียวยาช่วยเหลือจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ได้ลงไป
แก้ไขปัญหาให้บ้ านหนองพลวง ในระหว่างวันที่ 7 – 10 ที่ผ่านมา ที่ได้น ากระสอบ
ทราบให้ชาวบ้านได้ช่วยกันก้ันชะลอน้ า 

ประธานสภาฯ 3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ไฟฟูาระบบประปาหมู่บ้านใต้ ขอเชิญ ท่านพิสิทธิ์ โหมดนอก 
นายพิสิทธิ์ โหมดนอก อยากถามเก่ียวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูง บ้านใต้ เกี่ยวกับการติดตั้ง 
(ส.อบต.ม.8) ระบบไฟฟูาที่จะใช้กับประปาโครงการนี้ ชาวบ้านหลาย ๆ คน มองดูแล้วว่าการติดตั้ง

ระบบไฟฟูา จะเกิดอันตราย ชาวบ้านจึงเสนอให้ติดตั้งระบบไฟฟูาให้ดูแล้วมีความ
ปลอดภัย ให้เหมือนกับการติดตั้งไฟฟูาประปาตัวเดิมได้หรือไม่ โดยให้มีกรอบ มีโครง
ครอบให้ดูปลอดภัยกว่านี้ เพราะจุดที่ติดตั้งระบบไฟฟูากับตัวโครงสร้าง และอยากให้
เทพ้ืนด้านล่างให้ด้วย 

นายวรากร เขียนนอก ชี้แจงต่อที่ประชุม ในปีนี้ พ่ีน้องประชาชนประสบปัญหาน้ าท่วมทุกหมู่บ้าน บางส่วน 
(รองนายก อบต.) ก็ได้รับผลกระทบมากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นปัญหา ที่คาดไม่ถึงและเป็นปัญหาที่

รุนแรง เพราะเกิดฝนตกหนัก และมีน้ าทางเหลือไหลหลากลงมา ซึ่งทางคณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้ช่วยกันแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่  ช่วงนี้ คณะ
ผู้บริหารได้ตรวจดูพื้นที่ทุกจุด ซึ่งก็มีจุดทางทิศเหนือของหนองใหญ่ ก็ยังเป็นปัญหา
อยู่ ซ่ึงตอนนี้ คณะผู้บริหาร ก็ต้องแก้ไขปัญหาส่วนรวมก่อน จากการที่ได้นอกพ้ืนที่ 
จากอดีตที่ผ่านมา เรายังมองภาพรวมไม่ออก แต่เม่ือเกิดปัญหา ก็จะต้องมาร่วมกัน
คิดในเรื่องหาทางแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการน้ า แบบองค์รวมทั้งหมด ต้อง
มาร่วมกันท าผังแม่บททั้งต าบล ยกตัวอย่าง ถนนทางเข้าบ้านหนองพลวง เมื่อมีน้ ามา
มาก ๆ ก็ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน จะต้องหาเทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยองค์รวม  
ถ้าไม่เกิดปัญหาแบบนี้ ก็ จะมองภาพไม่ออก แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ท าให้มองภาพได้
ชัดเจนขึ้น ในส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา ถ้าใช้งบประมาณไม่มากนัก  

 
        /ก็จะใช้งบประมาณของ อบต. 



-5- 

  ก็จะใช้งบประมาณของ อบต . แต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาก ต้องใช้งบประมาณ
ในการแก้ไขปัญหามากเกินงบประมาณ อบต . ที่มีอยู่ ก็จะประสานของงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น ส่วนการแก้ไขปัญหาหลังน้ าท่วม ได้แจ้งให้กองช่างไปปิดเส้นทาง 
ไม่ให้น้ าไหลลงท้องทุ่งนา  ส่วนการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความ
เสียหาย บ้านแท่น บริเวณทางน้ าเข้าหนองใหญ่ ได้ช่วยเหลือโดย น ากระสอบทราย  
ไปปิดกั้นน้ าที่ไหลย้อนออกมา เพื่อรักษาน้ าหนองใหญ่ไว้ บ้านหนองพลวง บริเวณ
หลังศาลปูุตา และถนนทางเข้าหมู่บ้าน ก็จะประส านทาง อบจ . ไปก่อน            
บ้านโพนทอง บล็อกคอนเวิร์สขาดท้ังหมด ได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้สัญจรไปมาได้ 
บ้านลิงส่อง กองช่างได้ด าเนินการส ารวจมาแล้ว บ้านใต้ เส้นทางช ารุดทางไปบ้าน
หนองหว้า บ้านหนองหว้า มีเส้นทางขาดอยู่ 2 – 4 จุด บ้านหนองโน ได้ด าเนินการ
แก้ไขแล้ว  บริเวณฝายบ้านหนองหว้า จะเอากระสอบทรายปิดไปก่อน เพราะช่วงนี้
ไหลค่อนข้างแรงก่อน จะด าเนินการแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้ก่อน ส่วนการ
แก้ไขปัญหาระยะยาวให้เป็นไปตามแผนพัฒนา บ้านมะค่า บริเวณจุดที่ผ่านได้แก้ไข
ปัญหาวัชพืชขวางทางน้ าไปแล้ว  ถ้ามีจุดใดเพ่ิมเติม ขอให้แจ้ง เพ่ิมเติมได้ ตอนนี้ต้อง
แก้ไขปัญหาจุดที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน ช่วงหน้าก็จะด าเนินการแก้ไขให้ทั้งหมด 
ในส่วนงบประมาณ ถ้างบประมาณของ อบต . ไม่เพียงพอ ก็จะได้ประสานขอ
งบประมาณจากส่วนราชการอ่ืน ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือ เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
เกษตร ทาง อบต . ก็อาจจะ เป็นผู้รับรองข้อมูลให้  ส่วนกระทู้ถามของท่านพิสิทธิ์    
เราใช้แผนประปาของกรมทรัพยากรน้ า บ้านโพนทองก็ใช้แผนเดียวกัน ในส่วนที่
เสนอมาก็จะรับพิจารณาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพ่ือให้ชาวบ้านได้เกิดความ   
สบายใจ เกรงว่า หากเกิดความผิดพลาดจากจุดอื่นมาเป็นปัญหากับจุดนี้ 

นายพิสิทธิ์ โหมดนอก บริเวณพ้ืนด้านล่างไม่ได้เทคอนกรีต เกรงว่าน้ าหยดอาจเกิดไฟดูดได้ อยากให้ช่วย 
(ส.อบต.ม.8) ด าเนินการให้ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแ ผนพัฒนา 
ข้อ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและ
ความเห็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร         
3. ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ผู้บริหารเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา 

  
       /องค์การบริหารส่วนต าบล……. 



-6- 

  องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติ ประกาศใช้ต่อไป 

นายวรากร เขียนนอก ได้รับมอบหายจากท่านนายกให้มาชี้แจงร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
(รองนายก อบต.) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเป็น

ศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านการพัฒนาโคร งสร้าง
พ้ืนฐาน 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 3 ก่อสร้างและ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ไฟฟูาการเกษตรและไฟฟูาส่องสว่างประจ าหมู่บ้าน       
1.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า จากบ้านนายจันทร์ ไพรเขียว ถึงบ้านนายเฉลียว 
ช่างปลูก บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ประมาณ 50 เมตร งบประมาณ 30 ,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืน เพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางท่ี 1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและทางน้ า 1 โครงการจัดท าบริการสา
ธารณน้ าอุปโภคบริโภค และน้ าที่ใช้ในการระงับอัคคีภัย งบประมาณ 30,000 บาท 

นายนิติชา กล้าหาญ สอบถามโครงการจัดท าบริการสาธารณะน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าที่ใช้ในการระงับ 
(รองประธานสภาฯ) อัคคีภัย เป็นโครงการเดียวกับโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลหรือไม่ 
ปลัด อบต. ชี้แจง เป็นคนละโครงการ เหตุผลที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 

2562 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เนื่องจากได้มีการเซ็นต์บันทึ กข้อตกลง ระหว่าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในอ าเภอสีดา ทุกท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าที่ใช้ในการระงับอัคคีภัย เนื่องจาก อปท . ในเขต
อ าเภอสีดาไม่มีรถน้ า มีเพียงเทศบาลต าบลสีดาแห่งเดียว ดังนั้น เมื่อเกิดภาวะภัยแล้ง 
และเกิดอัคคีภัยนั้น จ าเป็นที่จะต้องใช้รถน้ าจากทางเทศบาลต าบลสีดา อปท . ที่เกิด
เหตุ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่งในแผนเดิมไม่มีโครงการ
ดังกล่าว จึงได้เสนอร่างแผนเพิ่มเติมโครงการานี้ขึ้น เพื่อรองรับการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่อไป  

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1     

ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ 6.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561 ) 

มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่รายงานผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  

 
        /อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง....... 
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  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้
รายงานในรูปแบบเอกสาร แจกให้ทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารได้มอบหมายให้ นักจัดการงานทั่วไป ได้รายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2559 

น.ส.นงค์ฤทธิ์ ดีสวน ได้น าเสนอสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
(นักจัดการงานทั่วไป) ตามเอกสารที่แจก 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี จ านวน

โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561 ) จ านวน
โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีและที่เพ่ิมเติม จ านวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี พ .ศ. 2559 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 
3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รั บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 
50 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 27 โครงการ  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผน 10 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 5 โครงการ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กีฬา 
นันทนาการ และการท่องเที่ยว จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 43 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 32 โครงการ 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน       
9 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 6 โครงการ  

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน             
13 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 11 โครงการ 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 5 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ          
5 โครงการ 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 5 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 4 โครงการ 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 23 โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 19 โครงการ 

 รวมจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  158  โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  
107 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.72 

 โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ได้ด าเนินการ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันส าคัญทางศาสนาและรัฐพิธีอื่น ๆ 

ตามหนังสือสั่งการและตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งไว้ 5,000 บาท 
  2. โครงการควบคุมและปูองกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ตั้งไว้ 30,000 บาท 
 
         /3. โครงการ อบต. รวมใจต้านภัยหนาว....... 
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 3. โครงการ อบต. รวมใจต้านภัยหนาว ตั้งไว้ 60,000 บาท 
 4. อุดหนุนตามโครงการ กิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว้ 5,000 

บาท 
 5. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 30,000 บาท 
 สรุป โดยภาพรวมของการประเมินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี 

พ.ศ. 2559 จ านวนโครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2559 และเพ่ิมเติมแผนครั้งที่ 2 
รวมทั้งหมด 158 โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา ประจ าปี 2559 และเพ่ิมเติม
แผน ครั้งที่ 2 จ านวน 21,548,000 บาท มี การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
จ านวน 107 โครงการ งบประมาณ 13,212,661.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 
ของโครงการทั้งหมด 

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง  

 1. ในการออกประชาคมหมู่บ้าน อยากให้ประชาชนได้เสนอโครงการที่มีควา มจ าเป็น
และเดือดร้อนจริงๆ เพราะถ้าเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมากเกินไป 
แต่งบประมาณในการด าเนินการมีน้อย ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา 

 2. โครงการประเภทส่งเสริมอาชีพ เช่น การท าขนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จา กปลา
น้ าจืด อยากให้ท าต่อเนื่องและเพ่ิมงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 3. โครงการปูองกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อยากให้ด าเนินการ เนื่องจากว่าบางโรค
เกิดข้ึนแล้วหายไป แล้วกลับมาเกิดขึ้นใหม่ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านผู้ใด มีข้อสงสัยที่จะซั กถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุม
รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ 6.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ท่านนายกได้มอบหมาย
ให้ท่านรองนายกได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายวรากร เขียนนอก เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  
(รองนายก อบต.) และประชาชนต าบลโพนทองที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 58/5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงบานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบ ายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้
ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
บริหารส่วนต าบลด้วยนั้น ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา คือในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 คณะผู้บริหารได้มุ่นเน้นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่
น้องประชาชนในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 
และให้พี่น้องประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จากการบริหารงาน ตามท่ีได้มุ่งหวัด
เอาไว้ ภายใต้ข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งคณะผู้บริหารไดเข้ามาด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จ เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหา เราจะมุ่งเน้นให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและบุคคลส่วนใหญ่มาก ในโอกาสนี้ กระผมขอรายงานผล 

 
        /การด าเนินงานต่อสภา....... 
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  การด าเนินงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 ปรับปรุงขุดลอกคลองแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ในชุมชนที่ประสบปัญหา

การขาดแคลนน้ า อุปโภค บริโภค 
 1.2 ขุดลอกแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมและเพ่ิมคลองน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อส่งน้ าจากแหล่ง

น้ าสายหลักไปยังพื้นท่ีท าการเกษตร 
 1.3 สนับสนุนการบริหารจัดการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบการผลิ ตน้ าประปา

เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
 1.4 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมต่อระหว่าง

หมู่บ้าน และทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
 1.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร เพื่อความสะดวกในการขนส่งปัจจัยการ

ผลิตและผลิตผลการเกษตร 
 1.6 ก่อสร้างทางระบายน้ า เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตร 
 1.7 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและไฟฟูาส่องสว่างใน

พ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการสัญจร และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 1.8 สนับสนุนให้มีระบบไฟฟูา เพื่อการเกษตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
 1.9 ประสานกับหน่วยงานอื่นในการน างบประมาณ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ต าบล โครงการ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 โครงการ โครงการ /กิจกรรมที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 โครงการ โครงการ /กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการ            
4 โครงการ 

 2. นโยบายด้านสังคม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม มีแนวทางดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ประชาธิปไตยและท างานเป็นกลุ่ม ทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง

ครอบครัวและเครือข่ายชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 2.2 ส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ออกพรรษา       

วันลอยกระทง และงานส าคัญต่าง ๆ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 
 2.3 ส่งเสริมให้วัด โรงเรียน ชุมชน เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีการท างานอย่าง

เป็นระบบและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมประจ าต าบล เช่น เพลงโคราช  ให้มีการ

สืบสานและฝึกหัดเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 2.5 ส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน และเสริมสร้างภูมคุ้มกันให้กับกลุ่มเด็ก 

เยาวชน โดยการฝึกอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2.6 ส่งเสริมให้มีการลดปัญหาความขัดแย้งทางแนวทางความคิด การเมือง และ

ความขัดแย้งอ่ืน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางความเข้าใจในชุมชนและแก้ปัญหาโดยสันติ
วิธี 

 โครงการ /กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 18 โครงการ  โครงการ /กิจกรรม       
ที่ไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ 

 3. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและรายได้ บรรเทาปัญหาความยากจน         
มีแนวทาง ดังนี้ 

 
           /3.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะ....... 
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 3.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนระบบเกษตรอินทรีย์ 

 3.2 สนับสนุนในการรวมกลุ่มและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร สินค้าพ้ืนเมือง     
เพ่ือเพ่ิมรายได้และพัฒนาอาชีพเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.3 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจ าหน่ายสินค้า และจัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในต าบล ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 

 3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ในชุมชน 
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 

 4. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต มีแนวทาง ดังนี้ 
 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อสม . ให้มีศักยภาพในการดูแลและส่งเสริม

สุขภาพของคนในชุมชน โดยเป็นการเสริมสร้างสุขภาพการปูองกันโรค การักษา
เบื้องต้น และเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพในระดับต าบลและนอกต าบล 

 4.2 จัดให้มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น         
การแนะน า และวิธีปฏิบัติตนของสตรีมีครรภ์ การส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน การตรวจสุขภาพประจ าปี ส่งเส ริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการ 

 4.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบแพทย์แผนไทย บูรณาการร่วมกับสาธารณสุข    
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น        
มาบริหารจัดการ 

 4.4 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือปูองกันโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า  
 4.5 พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้รับการ

ดูแลเรื่องสวัสดิการ เช่น แรกคลอด เจ็บปุวย หรือเสียชีวิต 
 4.6 ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬา มีพื้นท่ีส าหรับการออกก าลัยกาย 

และนันทนาการในชุมชน 
 4.7 สนับสนุ นส่งเสริมระบบการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ชุมชน สถานที่

ราชการ เพื่อปกปูองทรัพย์สิน ชีวิต ประชาชน และปูองกันยาเสพติด 
 4.8 สนับสนุนระบบปูองกันอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนระบบกู้ภัยใน

พ้ืนที่ การบริการประชาชนในเทศกาลต่าง ๆ  
 โครงการ /กิจกรรม ที่ได้ด าเ นินการ 19 โครงการ  โครงการ /กิจกรรม ที่ไม่ได้

ด าเนินการ 3 โครงการ 
 5. นโยบายด้านการศึกษา มีแนวทาง ดังนี้ 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัย

เรียน ให้เป็นศูนย์ที่มีมาตรฐาน 
 5.2 สนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมของสถานศึกษา เพ่ื อให้สถานศึกษาในพื้นที่

เป็นสถานศึกษาที่เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีเรียนรู้ภาษาท่ี
สอง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 5.3 สนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา ต่อยอดส าหรับประชาชนในวัย
ท างาน ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
 
        /5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้....... 
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 5.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตให้กับผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพ 
และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

 5.5 สนับสนุนให้นักเรียน – นักศึกษา ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียน ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  
 โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ 12 โครงการ 
 6. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง ดังนี้ 
 6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ น าไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้มีธนาคารขยะ

ในชุมชนและโรงเรียน 
 6.2 จัดหาที่ก าจัดขยะในรูปแบบที่เหมาะสม 
 6.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน ลดการใช้

พลังงาน เช่น การใช้ระบบแก๊สชีวภาพในครัวเรือน การใช้เตาเผาระบบชีวมวล 
พลังงานจากแรงงานกล การหมักน้ ายาชีวภาพ 

 6.4 จัดท าแปลงเพาะช าขยายพันธุ์พืชในต าบล เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเส ริมให้
ประชาชนปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 6.5 ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น้ าพื้นเมือง เป็นแหล่งอาหารและรักษาสมดุล
ธรรมชาติ 

 6.6 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ และ
ส่งเสริมโครงการครัวเรือนสะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งจัด ท าปูายต่าง ๆ ที่ใช้
ภาษาสากลประกอบ โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 

 7. นโยบายด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีแนวทาง ดังนี้ 
 7.1 บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 
 7.2 พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ยึดความสุขของประชาชนเป็น

เปูาหมายสูงสุดของการบริหารและประสานความร่วมมือโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร 

 7.3 บริหารบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน โดยยึดหลัก งานพอคน คนพองาน 
มอบหมายให้มีงานหลัก งานรอง งานที่ได้มอบหมาย 

 7.4 บริหารระบบการับเรื่องร้องทุกข์และความต้องการของประชาชน เพ่ือตอบสนอง
และบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้ทันท่วงที 

 7.5 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต . เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน 
เพ่ือที่จะน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 7.6 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน 
เพ่ือที่จะน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 7.7 จัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงาน ให้ประชาชนรับทราบ อย่าง
ต่อเนื่อง โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการ 17 โครงการ  โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้
ด าเนินการ 1 โครงการ 

 รายงานรายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว จากการปฏิบัติในหน้าที่ บางครั้งก็มีปัญหา อุปสรรคอยู่
บ้าง เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ ระเบีย บกฎหมายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่าง ๆ ได้ท้ังหมด 

 
           /รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหา....... 
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   รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและก าลังใจจากพ่ีน้องประชาชน ตลอดจน
ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของทีม
ผู้บริหาร พร้อมที่จะทุ่มเทท างาน อย่างเต็มก าลังและความสามารถ เพื่อคว ามสุขของ
พ่ีน้องประชาชน ชาวต าบลโพนทอง และสร้างต าบลโพนทองให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืนตลอดไป  

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 

นายนิติชา กล้าหาญ ตามท่ีได้ไปอบรมสัมมนาที่จังหวัดหนองคาย วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ 
(รองประธานสภาฯ) กฎหมาย กรณีพิพาท ส่วนการยุบรวม อปท . น่าจะไม่เกินปี 2561 น่าจะมีการยุบ

รวมเป็นเทศบาล ประกอบด้วย นายก 1 คน สมชิก 12 คน รองนายก 2 คน       
การด าเนินการยุบรวมอยู่ที่ประมาณ 80 – 90 % เหลือแต่การประกาศใช้กฎหมาย 
ช่วงต้นปี 2561 น่าจะมีความชัดเจนขึ้น และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาฯ และการลงมติมากขึ้น 

นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ขอขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ และท่านนายก ที่ได้อนุญาตและให้งบประมาณ 
(ส.อบต.ม.10) ในการเดินทางไปอบรมสัมมนาที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
นายนิติชา กล้าหาญ โครงการฝาปิดรางระบายน้ าบ้านแท่น ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ อยากให้ช่วยติดตาม 
(รองประธานสภาฯ) เร่งรัดผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการต่อให้ด้วย เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

เนื่องจากช่วงนี้ชาวบ้านต้องใช้เส้นทางนี้ในการขนข้าว 
 นายวรากร เขียนนอก จะเร่งติดตามให้ และปรึกษาหารือ เรื่องปรับสภาพที่อยู่อาศัยบ้านผู้สูงอายุ  
(รองนายก อบต.) บ้านนางโต๊ะ ซึ่งอยู่บ้านใต้ ได้รับงบประมาณจากทาง อบจ . เป็นเงิน 40,000 บาท 

ในการจัดซื้อวัสดุในการสร้างบ้าน ส่วนแรงงานได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ทหารและแรงงานในหมู่บ้านช่วยกัน ด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถเข้าอยู่ได้ 
จึงจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันจัดหาวัสดุเพื่อมาก่อสร้างเพ่ิมเติม ให้สามารถเข้าอยู่อาศัย
ได้ จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านได้ช่วยกันบริจาคเพื่อจัดหาวัสดุมาก่อสร้างเพ่ิมเติม 

ปลัด อบต. มีเจ้าหน้ าที่ทหารได้มาสอบถามว่ามีการจ่ายค่าแรงงานในการก่อสร้างบ้านนางโต๊ะ 
จริงหรือไม ่

นายพิสิทธิ์ โหมดนอก ไม่มีการจ้างแรงงานในการก่อสร้างบ้านนางโต๊ะ แต่จะไปสอบถามข้อมูลให้ 
(ส.อบต.ม.8)  
นายอาคม บรรดาศักดิ์ ขอสอบถามเกี่ยวกับถนนบ้านลิงส่อง อยากทราบความชัดเจนว่า จะด าเนินการ 
(ส.อบต.ม.2) ซ่อมแซมหรือไม ่
นายลิขิต ประยูรสิงห์ ได้ไปท าการส ารวจถนนบ้านลิงส่อง ที่ขาด เนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ยังไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ ต้องรอให้น้ าลดลงกว่านี่ก่อน 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก โครงการขุดสระบ้านหนองโน หลังจากหมดฤดูฝน น่าจะไปด าเนินการให้เพิ่มเติมอีก  
(ส.อบต.ม.10) ส่วนโครงการขุดเหมืองคลองอีสานเขียว ถ้ามีกปัญหาติดขัดในการด าเนินการไม่

สามารถด าเนินการได้ ก็อยากเปลี่ยนไปท าโครงการใหม่ 
นายวรากร เขียนนอก โครงการขุดเหมืองบ้านหนองพลวง หมู่ 10 ที่มีปัญหากับชาวบ้านโนนประดู่  
(รองนายก อบต.) ตอนแรกมีปัญหาไม่ยอมให้ไปด าเนินการขุด แต่ปัจจุบันได้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้น  
 
        /จึงท าให้มองเห็นปัญหา....... 
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  จึงท าให้มองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้น ปัจจุบันได้ยินยอมให้ไปขุดแล้ว การแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ผู้บริหารก็จะพิจารณาความจ าเป็นเร่งด่ว นก่อน ส่วนโครงการใดที่เกิน
ศักยภาพของ อบ. ก็จะด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอ่ืนให้ 

นายนิติชา กล้าหาญ ขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกักเก็บน้ าของหนองใหญ่ ว่าจะมีวิธีการท าอย่างไร จึงจะ 
(รองประธานสภาฯ) สามารถกักเก็บน้ าให้ได้ในระดับท่ีต้องการ 
นายวรากร เขียนนอก จะต้องพยายามกักเก็บน้ าให้อยู่ เพราะตอนนี้ระดับน้ าเท่ากันหมด แม้แต่น้ าในทุ่งนา 
(รองนายก อบต.) ยังไม่มีที่ไป ปีนี้ก็ให้ได้น้ าในปริมาณเท่านี้ก่อน เพราะไม่เช่นนั้นดินจะยุบตังพังลง 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ ตอนนี้ได้ประสานกับท่าน สจ. ถ้าถนนเส้นใดในหมู่บ้านต้องการที่จะปรับเกรด ขอให้ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) แจ้งเข้ามา จะได้ไปท าการส ารวจ และขอใช้เครื่องจักรกับทาง อบจ. มาด าเนินการให้ 
นายวรากร เขียนนอก ให้ทุกหมู่บ้านได้แจ้งไฟฟูาช ารุดมาที่ อบต. เพ่ิมที่จะได้ด าเนินการซ่อมแซมให้ทั้งหมด 
(รองนายก อบต.) 
ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มเีรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 

 

(ลงชื่อ)  สุกัญญา  บัวส าราญ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสุกัญญา  บัวส าราญ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

   (ลงชื่อ)           ณัฐวุฒิ การชงัด  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายณัฐวุฒิ การชงัด) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

          (ลงชื่อ)    พิสิทธิ์ โหมดนอก   คณะกรรมการฯ    
              (นายพิสิทธิ์ โหมดนอก) 
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

    (ลงชื่อ)     ปราณี สมนอก      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
             (นางปราณี  สมนอก) 
           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

    (ลงชื่อ)             ค า บรรดาศักดิ ์  ผู้รับรอง     
          (นายค า  บรรดาศักดิ์) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 


